



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามประกาศดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน ๑ ราย คือ นางเบญจพร ชนะกุล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ส่งแบบประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารงานและหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนด จำนวน ๖ ชุด มายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ

๒. มารายงานตัว นำเสนอวิสัยทัศน์ และรับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุตหอม ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้

๒.๑ แสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจา ไม่เกิน ๒๐ นาที และเปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามได้ไม่เกิน ๑๐ นาที ณ ห้องประชุมสุตหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

๒.๒ เข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่เกิน ๒๐ นาที ณ ห้องประชุมสุตหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ ภายหลังจากการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อตามประกาศฉบับนี้ ขอให้จัดส่งไปที่ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยนำส่งผ่าน ดร.สุदारรณ์ มีบัว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าจี้ อำเภอมะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๘๐ ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ดร.สมปอง รักษาธรรม)

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณธภรรษ ร้าง/พิมพ์



.....ตรวจทาน